



เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ได้กำหนดไว้ก่อนการดำเนินการจัดจ้างให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการ และตามรายงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้เสนอให้พิจารณาดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ๒ สาย ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมให้ถนนที่ชำรุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางสายต่างๆ โดยมีโครงการที่จะต้องดำเนินการจัดจ้างในช่วงเวลานี้ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสีสุก หมู่ ๑ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สายเลียบบึงเมืองบ้านสีสุก รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนในหมู่บ้านบุวังห้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สายบึงน้ำมันบ้านนายวันไปวัดหนองไผ่ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านโนนทรายทองไปบ้านหนองบัว จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เห็นว่าราคาที่กำหนดไว้นั้นเหมาะสมดีแล้วตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา ซึ่งราคาที่คิดคำนวณจากหลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและงานอาคาร จึงกำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธงชัย ทางกระโทก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก